
sþ. 91. Fyrirspurn [72. mál]
til fjármálaráðherra um innheimtu viðbótarskatta og skattsekta.

Frá Kristjáni Thorlacius.

a. Hve mikið hefur þegar verið innheimt af þeim viðbótarsköttum og skattsektum.
sem rannsóknardeild ríkisskattstjóra, skattsektanefnd og dómstólar hafa lagt
á frá upphafi?

b. Hve miklu hafa þessir viðbótarskattar og sektir numið samtals?
c. Hve miklu hafa aðrir skattar (tekjuskattur, eignarskattur og útsvar) numið

hjá þeim aðilum, sem viðbótarskatt hafa hlotið, og hafa þeir skattar verið inn-
heimtir að fullu? Ef svo er ekki, hverjar eru þá óinnheimtar eftirstöðvar hjá
þessum aðilum?


